



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนในหมู่บ้าน บ้านวังวาริ หมู่ที่ ๕ ตำบลสีสุก อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา สายสนามกีฬาถึงหน้าแยกศาลาประชาคม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา รายละเอียดดังนี้
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนในหมู่บ้าน บ้านวังวาริ หมู่ที่ ๕ ตำบลสีสุก อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา สายสนามกีฬาถึงหน้าแยกศาลาประชาคม ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๕๖ ตารางเมตร (รวมลู่วาง) ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๔,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๕๒,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับการสั่งให้ดับบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นของสอบราคา

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ โดยกำหนดให้ยื่นของ ดังนี้

/๑. ยื่นโดย.....

๑. ยื่นโดยตรงที่ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
๒. ยื่นโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก หมู่ที่ ๑ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๒๓๐ และจะถือวันและเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุกรับจากไปรษณีย์เป็นวันและเวลารับซอง

กำหนดเปิดซองสอบราคา

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ - ๔๔๗๕ - ๖๑๕๙ หรือดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.sisuk.go.th, www.koratdla.go.th และ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายไชยย ทองกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

